



มุ่งเน้น สร้างสรรค์  
กฎหมายไทยให้มีความภาพ

# ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State

## ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. เพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนรายได้เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๓. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งได้เพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเสนอแนะให้จัดทำงบประมาณโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางและนโยบายเดียวกัน อันส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมการพิจารณา กำหนดลักษณะของวิสาหกิจให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้นำเรื่องเกณฑ์รายได้ของวิสาหกิจมาประกอบการพิจารณา กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.